



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 19 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ชี้ตลาดทุเรียนภาคต่อ.สดใส	แนวหน้า
2. บทความพิเศษ: การเมืองเรื่อง PM 2.5 กลุ่มทุนได้ประโยชน์ภาครัฐลอยตัว....	มติชน
3. รีเซตนมร.ร.ทันเปิดเทอมปี'62	มติชน
4. บินไทยอ่วมประมง-สั่งปลากะพงขาวล็อตใหญ่	ข่าวสด
5. กษ.เตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลปี'62	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซี.พี.เมียนมา	ข่าวหุ้น
7. คอลัมน์: มันเป็นเช่นนั้นเอง: รัสเซีย...กับเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. 'นิยายคือชีวิต'หมั่นลับสมองด้วยงานเขียน เทคนิคสูงวัยมีคุณภาพ'....	ไทยโพสต์
9. ระดมผลผลิตเกษตรเมืองปทุมเปิดตลาดโชว์อาหารปลอดภัย	ไทยโพสต์
10. นายกฯสั่งเพิ่ม5ล้านไร่ ดันพื้นที่เกษตรอินทรีย์	กรุงเทพธุรกิจ
11. รุมค้านดึงสว.ช่วยรบ.ปริ่มๆวิษณุชี้ไม่ใช่ทางแก้	ข่าวสด
12. ปลุกกระแสผู้บริโภครักยุคใหม่เลือกซื้อสินค้า	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.ชี้ตลาดทุเรียนภาคต่อ.สดใส

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13871 หน้า : 8 (กลาง)

สศก.ชี้ตลาดทุเรียนภาคต่อ.สดใส

■ ‘ล้ง-สหกรณ์-ออนไลน์’ตัวกลางกระจายผลผลิตดันราคาพุ่ง

นางอัญชญา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยมถึงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทุเรียนตามโครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย ในจ.จันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกษตรกรจำหน่ายแบบเหมาสวนให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุทุเรียน (ล้ง) ที่ให้ราคาดีกว่า เพื่อส่งออกไปตลาดจีน โดยผลผลิตที่มีคุณภาพเกรด A และเกรด B ส่วนใหญ่บรรจุกล่องส่งออกตลาดจีน และเกรดพรีเมียมส่งห้างสรรพสินค้าภายในประเทศ เช่น Tops, Makro และ The Mall โดยผลผลิต เกรด A และ เกรด B ราคาซื้อขายเหมาสวน อยู่ที่กก.ละ 115-130 บาท เกรด C กก.ละ 90 บาท และเกรดรวม (กะละไซส์ทุกลูก) กก.ละ 120 บาท ขณะที่เกรดพรีเมียม กก.ละ 135-140 บาท ส่วนผลผลิตตกเกรดซึ่งส่วนใหญ่กระจายตลาดภายในประเทศ อยู่ที่กก.ละ 85 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรมีแนวโน้มขายทุเรียนแบบออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line มากขึ้น มีการรับประกันคุณภาพและจัดส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัท เคอรี่ จำกัด ทำให้



อัญชญา ตราไช
รองเลขาธิการ สศก.

เกษตรกรได้ราคาจำหน่ายสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากขายชกกล่องตามน้ำหนักสามารถลดเกรดในการจำหน่ายได้ด้วย รวมถึงการขายแบบเหมาสวนทุเรียนในสวน ราคา กก.ละ 150 บาททุกลูก อย่างไรก็ตาม นอกจากล้งจะ

เป็นผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่จากเกษตรกรในพื้นที่แล้ว สหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรสมาชิก เป็นตัวกลางซื้อขายผลผลิต และการคัดคุณภาพระหว่างเกษตรกร และบริษัทคู่ค้าด้วย โดยมีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ราคาที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าตลาดทั่วไป และหากเกษตรกรรายใดที่มี GAP จะได้ราคาจำหน่ายเพิ่มอีกกก.ละ 2 บาท ที่สำคัญบางสหกรณ์มีห้องเย็นแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็ง และแกะเปลือกส่งออกตลาดต่าง

ประเทศ เช่น จีน และสหรัฐ อีกทั้งรองรับผลผลิตที่ตกเกรดจากการส่งออกได้ โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ กก.ละ 50-60 บาท รวมไปถึงรับจ้างบรรจุภัณฑ์ (Packing) และให้เช่าสถานที่คัดบรรจุกับบริษัทส่งออก ในอนาคตคาดว่าจะมีการส่งออกทุเรียนแช่แข็งจะขยายตลาดได้อีก

จากข้อมูลของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี พบว่าขณะนี้เกษตรกรภาคตะวันออกที่จดทะเบียนรับรองแหล่งผลิต (GAP) ทุเรียนแล้ว 4,121 ราย รวมพื้นที่ 55,953.12 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 77% เป็นผลจากที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรประกาศสัมพันธไมตรีกับผู้ประกอบการ และเกษตรกรถึงระบบการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ของจีน ซึ่งจะเข้มงวดมากขึ้น ทำให้เกษตรกรคิดค้นวิธีเพาะเป็นต้นและรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อขึ้นยืนยันที่โรงคัดบรรจุมากขึ้น ส่วนโรงคัดบรรจุต้องผ่านมาตรฐาน GMP เพื่อขึ้นยืนยันสำหรับการส่งออก โดยระบุรหัสโรงคัดบรรจุลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ด้วยเช่นกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : บทความพิเศษ: การเมืองเรื่อง PM 2.5 กลุ่มทุนได้ประโยชน์ภาครัฐลอยตัวชาวบ้านคือแพะรับบาป

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2018 หน้า : 39 (เต็มหน้า)



บทความพิเศษ

พิภกรณ์ วิฑูรต์น์

การเมืองเรื่อง PM 2.5 กลุ่มทุนได้ประโยชน์ ภาครัฐลอยตัว ชาวบ้านคือแพะรับบาป



เป็นวิกฤตระดับวาระแห่งชาติที่ดำเนินมาขวานหนักกว่าหลายสัปดาห์แล้วสำหรับสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำปาง

สำหรับเชียงใหม่เองถือว่าวิกฤตหนักที่สุดครั้งอันดับหนึ่งเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลก

แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายวันแล้วแต่ฝุ่นควันในหัวเมืองเชียงใหม่กลับไม่มีแนวโน้มจะลดลงซ้ำร้ายยังพุ่งสูงต่อเนื่องไร้ที่ท่าของผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว เห็นแค่

เพียงการระดมกำลังฉีดน้ำขึ้นฟ้าอย่างแข็งขัน วิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาท้วงติงแล้วว่า ไม่สามารถลดค่าฝุ่นละอองในอากาศได้แต่อย่างใด

ท่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเกิดขึ้นมายาวนานเกือบทศวรรษทั้งจะได้ ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่เป็นระยะเวลา 4 ปีเศษๆ สถานการณ์ฝุ่นพิษที่ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี

และเป็นไปตามทอล์กไลน์ที่ว่านี้โดยตลอด เมื่อลองสอบถามเพื่อนชาวเชียงใหม่หลาย

คนมองว่า เป็นวิกฤตที่ต้องเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว และผู้ที่ทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นชาวบ้านที่บุกรุกเผาป่าเผาหญ้าเพื่อหาผักหวาน-เก็บเห็ดเหาะมาขาย ซึ่งสาเหตุที่วันนี้ก็เคยได้รับการยืนยันจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเองด้วย

หากเราลองคิดกันแบบหยาบๆ ตามคำบอกเล่าที่ทางการกล่าวอ้าง การเผาป่าเผาหญ้าเพื่อเก็บเห็ดเก็บผักมาขายนั้นสามารถก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ลูกหลานบานปลายไปทั่วทั้งจังหวัดได้เพียงนั้นหรือ?

รหัสข่าว: C-190419031134 (19 เม.ย. 62/04:19)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : บทความพิเศษ: การเมืองเรื่อง PM 2.5 กลุ่มทุนได้ประโยชน์ภาครัฐลดยตัวชาวบ้านคือแพะ....

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2018 หน้า : 39 (เต็มหน้า)

จริงอยู่ที่การเก็บผักหวานและเห็ดเผาะต้องอาศัยการเผาหน้าดินเพื่อการแตกยอดของผักหวาน แต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นพิษ-หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออันมหาศาลขนาดนี้

เพราะแท้จริงแล้วภายใต้ร่มคันฉัตรคดียุติกลางอากาศมีต้นตอจากกระบวนการทำไร่ข้าวโพดของกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ผูกขาดต่างหาก เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาภาครัฐอย่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

นโยบายที่ว่าได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทั่วประเทศ 53 จังหวัด เฉพาะในภาคเหนือมากถึง 15 จังหวัด ด้วยความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาดที่มีสูงถึง 7.95 ล้านตัน

ในขณะที่ไทยมีพื้นที่ปลูกเพียง 6.71 ล้านตันเท่านั้น

รัฐจึงทำการอัดฉีดเงินทุนสนับสนุนด้วยข้อเสนอแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 1 สดางคโดยให้เกษตรกรกู้เป็นเงินหมุนเวียนในไร่ละ 3 พันบาท

ความมุ่งมันสนับสนุนเกษตรกรจากภาครัฐไม่ใช่ความหวังดีกับภาคประชาชนหรือภาคเกษตรชาวบ้าน แต่เป็นการเกื้อหนุนสนับสนุนให้กับเอกชนนายทุนรายใหญ่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่มทุนรายใหญ่ของประเทศมีรายได้เติบโตด้วยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแบบก้าวกระโดด

ซึ่งกลุ่มทุนที่ว่าก็มีรายได้มาจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเมล็ดพืชเป็นสำคัญ

เมื่อวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดไม่เพียงพอจนต้องมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า

ทำให้ทุกปีภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้มีการออกนโยบาย-แรงจูงใจส่งเสริมให้ภาคเกษตรหันมาทำไร่ข้าวโพด แทนที่การปลูกข้าวนาปรังด้วยการพยายาม propaganda ว่าหากชาวบ้านยังตั้งหวังทำนาปรังแบบเดิมข้าวจะออกมาล้มตลาด สูญเสียทั้งผลผลิตและรายได้จนเดือดร้อนครว

เมื่อรัฐมีนโยบายส่งเสริม บวกกับการมีเอกชนรอซื้อผลผลิตอยู่ตรงหน้าแล้ว จึงไม่แปลกที่เกษตรกรจะหันไปทำไร่ข้าวโพดแทนอย่างที่ว่า

ภาครัฐพึ่งปรารถนา

สิ่งที่หลงเหลือตามมาจากการทำไร่ข้าวโพดด้วยสเกลขนาดใหญ่ก็คือ ซังข้าวโพด

หลายคนสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการทำลายด้วยการฝังกลบทำปุ๋ย

นั่นก็เป็นเพราะว่าการฝังกลบในแต่ละที่ได้ใช้กำลังคนขับรถไถบนหน้าดินไปมาเท่านั้น อย่าลืมว่าปริมาณการปลูกมีพื้นที่กว่าหลายล้านไร่ ฉะนั้น วิธีการที่เร็วที่สุดในการกำจัดจึงเป็นการเผาทิ้งไปเสีย

นี่คือปัจจัยหลักของการเกิดกลุ่มหมอกควันขนาดใหญ่ที่เป็นปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้

ผลพวงจากการหันมาทำไร่ข้าวโพดผลิตออกกองผลในรูปแบบของฝุ่นควัน PM 2.5 ลอยคลุ้งในชั้นบรรยากาศทุกๆ หน้าแล้งของปี เมื่อบวกกับภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้เมื่อเกิดวิกฤตฝุ่นพิษจึงลอยตัววนเวียนอยู่ภายในพื้นที่ไม่สามารถสลายหายไปในวันแรมวันเดียวกับวิกฤตฝุ่นควันในกรุงเทพมหานครได้

แม้แต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.และปริมณฑลเองก็มีผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมรถยนต์เซลล์

หากภาครัฐออกมาตรการเข้มงวดควบคุมกันทั้งสองส่วน แนนอนว่าผู้ที่เสียประโยชน์ คือรัฐและกลุ่มทุนผูกขาด

ซึ่งรัฐก็คงไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นแต่หันมาใช้วิธีผักชีโรยหน้าอย่างการฉีดพ่นน้ำประมาดสี่ห้าวัน กาวนาให้ฝนตกลงมาชะล้างฝุ่นควันเหมือนที่ท้องถิ่นเชียงใหม่กำลังทำอยู่ในขณะนี้

พอพ้นช่วงวิกฤตไปก็กลับเข้าสู่รูปแบบปกติ ภาครัฐนิ่งเฉย กลุ่มทุนแสวงหาผลประโยชน์ต่อ และประชาชนที่รอวันตายด้วยโรคทางเดินหายใจ ตราบไตที่รัฐยังไม่เอาจริงจัง และเห็นแก่การตัดดวงผลประโยชน์ได้กระเป๋ามากกว่าคุณภาพชีวิตของพลเมืองในรัฐ

นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดมาแล้วหายไป เพราะเมื่อถึงฤดูแล้งเมื่อไหร่สิ่งนี้จะยังคงวนเวียนกลับมาหลอกหลอนเราเช่นเดิมทุกปี นอกจากจะไม่จัดการกับต้นตอแล้ว มาตราการป้องกันเบื้องต้นอย่างหน้ากากอนามัย N95 ยังขาดตลาดซ้ำซาก แถมกลุ่มร้านค้าบางเจ้ายังมีความพยายามกักตุนสินค้าหวังเก็งกำไรอีกด้วย

ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดการ ความไม่จริงจังของภาครัฐ ที่แย่ไปกว่า

นั่นคือ ภาครัฐกลับโยนความผิดให้กับชาวบ้านอย่างไม่ยี่หระ นี่ไม่ใช่เรื่องของคนกรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องของคนเชียงใหม่ แต่ปัญหาฝุ่นควรถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องมีการเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ฝุ่นควัน PM 2.5 คือบทสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้โดยสิ้นเชิง ●

รีเซตนมร.ร.ทันเปิดเทอมปี'62

- เปิดเกณฑ์รับสมัครลัปดาห์หน้า
- ปศุสัตว์ลั่นไร้ประโยชน์ทับซ้อน

กรมปศุสัตว์เร่งเครื่องนมโรงเรียนรับมติ ครม.สั่งทบทวนกลไกในการบริหาร ลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน คาดประกาศหลักเกณฑ์-เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลัปดาห์หน้า ยันเด็กนักเรียนดื่มนมทันเปิดภาคเรียน 2562

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ว่า เรื่องนี้เป็นระบบและกลไกใหม่ที่เน้นการกระจายอำนาจการจัดสรรโควตาคลังนมพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และลดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน กรมได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี 2562 ซึ่งแจ้งหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ถึงแนวทางการปฏิรูปโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน และจะจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทันวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

“การปรับกลไกใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการเห็นชอบร่วมกันว่าจะเลิกใช้ระบบผู้ได้รับมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ส่วนในเรื่องของการกระจายอำนาจในการจัดสรร ทางกรมจะกระจายสู่ทั้ง 5 ภูมิภาค บริหารผ่านส่วนกลางคือ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) จะเป็นผู้บริหารจัดการและทำการจัดสรรนมเหมือนเดิม”

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กรมยืนยันว่าสิ่งที่ยังปฏิบัติเหมือนเดิม คือ เด็กนักเรียนจะต้องได้รับนมตามเวลา เต็มจำนวน และต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันนมที่ไม่ได้คุณภาพ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมจะต้องได้ขายนมทุกหยด ไม่มีการเทนมทิ้งเพราะในครั้งนี้เป็นกลไกใหม่แบบพันธสัญญา ไม่ใช่การลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) แบบเดิม หากพบผู้กระทำผิดทางคณะกรรมการสามารถฟ้องร้องตามกฎหมายทันที

นายณรงค์ เลี้ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้คณะกรรมการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบในแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี 2562 แต่ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนถึงจะประกาศหลักเกณฑ์ออกไปอย่างเป็นทางการได้ คาดว่า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน จะลงนามวันที่ 19 เมษายนนี้

นายณรงค์กล่าวต่อว่า หลังการลงนามดังกล่าวจะมีการประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้กับประชาชนและผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการได้รับทราบ และคาดว่าจะมีการประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภายในลัปดาห์หน้าต่อไป ซึ่งผู้ที่ซื้อนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมและศูนย์รวบรวมนมดิบ สามารถร่วมสมัครเข้าโครงการได้ทุกสาย

บินไทยอุ้มประมง-ส่งปลากะพงขาวล็อตใหญ่

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่ากรมประมงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 มีระยะเวลา 3 ปี (2562 - 2565) ซึ่งครัวการบินไทยมีความต้องการใช้ปลากะพงขาวเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารถึงปีละประมาณ 50 ตัน

ทั้งนี้ปลากะพงขาวเป็นหนึ่งในชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงได้รวมกลุ่มกัน และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียม

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ถือเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มตาม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถเปิดช่องทางการตลาดเป็นสินค้าสัตว์น้ำชนิดแรกเพื่อกระจายผลผลิตไปยังฝ่ายครัวการบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

ด้านนางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบินบริษัท การบินไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนพ.ค.2559 การบินไทยได้สั่งซื้อปลากะพงขาวจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำมาประกอบอาหาร และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี

กษ.เตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลปี'62

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งปีนี้ปฏิทินหลวงกำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย พระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นวันสวดมนต์ เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 พฤษภาคม และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย วันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) เป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพระราชพิธีวันที่ 9 พฤษภาคม ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา เวลา 08.19 – 08.49 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรไทย ให้มั่นใจในการเพาะปลูกเริ่มต้นฤดูทำนา โดยปีนี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรฯ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร คู่เคียงมี 16 ราย และผู้ัญเชิญเครื่องอิสริยยศ 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคตำรอง ได้แก่ พระโคพอ พระโคเพียง

สำหรับปีนี้กรมการข้าว ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 4 พันธุ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 573 กิโลกรัม , ปทุมธานี จำนวน 290 กิโลกรัม, กข43 จำนวน 297 กิโลกรัม และ กข6 จำนวน 46 กิโลกรัม รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม และจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” และบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 19 เมษายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6196

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 19.13

Ad Value: 21,043

PRValue (x3): 63,129

Clip: Full Color

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซี.พี.เมียนมา



เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซี.พี.เมียนมา - พิว มั่น เต็ง (U Phyo Min Thein) หัวหน้าคณะรัฐมนตรีภูมิภาคย่างกุ้ง และ ฮาน ทุน (U Hann Htun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ และพลังงาน ภูมิภาคย่างกุ้ง เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ ศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของบริษัท เมียนมา ซีพี โลฟิสติก จำกัด หรือ ซี.พี.เมียนมา ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างแก่เกษตรกร หน่วยงานรัฐบาล และผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตร โดยมี อุทัย ดันดีพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการเขตประเทศพม่า และ ดิลก สิริเพ็ญโสภาก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจฟาร์ม ร่วมให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้านจางกินซู กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

เจอกับข่าวประหลาดๆ ลบๆ กันมาเยอะแล้ว...เปิดจาก ลิปดาที่นี่ เลยขออนุญาตไปว่าในเรื่องที่ออกจะเป็นไปในทาง บวก หรือทางที่น่าจะนำมาใช้เป็นแบบอย่าง ตัวอย่าง เป็น อุทสาหกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะสำหรับบรรดา “ทวยไทย” ของ หมูเฮาทั้งหลายได้เป็นอย่างดี แม่สิ่งทีออกไปทางบวกๆ หรือ ออกไปทางสร้างสรรค์ที่ว่า มันจะไปไหลอยู่แถวๆ ดินแดนหมี่ ขาว หรือแถวๆ ประเทศรัสเซีย ของคุณนี่ “ปุดิน” ท่านโน่น เเลย...



คืออาจด้วยเหตุเพราะช่วงวันพุธ (17 เม.ย.) ที่ผ่านมา... เหลือไปเห็นข่าวที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซีย ผู้มี นามกรว่า “นายดมิตรี พาทรูซอฟ” (Dmitry Patrushev) ท่านได้ออกมาปาฐกถาด้วยลักษณะอาการที่ออกจะตื่น เต็นยินดีเอามากๆ ประมาณว่า...อีกไม่ช้า-ไม่นานนับจากนี้ ประเทศรัสเซียที่เต็มไปด้วยหิมะระดับแทบจะชั่วนาตาปี ปลุก อดอะไรก็แทบปลุกไม่ขึ้นมาโดยตลอด กำลังจะกลายเป็น “ผู้นำ การส่งออกสินค้าสินค้าเกษตร” หรือ “ผลิตภัณฑ์อาหาร” ชนิดไม่น้อยหน้าไปกว่า 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกสินค้า ประเภทนี้ในระดับโลกเอาเลยถึงขั้นนั้น...



ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี, ธัญพืช, ผัก-ผลไม้, ปลา, เนื้อ, นม, มันฝรั่ง, น้ำมันพืช, น้ำตาล ฯลฯ ที่ประเทศรัสเซียเมื่อยุคอดีต มีแต่ต้อง “สั่งเข้า...กับ...สั่งเข้า” มาโดยตลอด โดยต้องเอา เงินรายได้ที่ได้จากการ “ส่งออก” สินค้าวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะ ตั้งแต่เหล็ก, ถ่านหิน, ไม้ซุง ไปจนน้ำมันและก๊าซ ฯลฯ ไปแลก มา แต่นับจากนี้...ไม่เพียงชาวรัสเซียจะพอมีกิน มีใช้ บรรดา สินค้าอาหารต่างๆ เหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องสั่งเข้าอีกต่อไป แต่ ยังถึงขั้นเหลือกิน เหลือใช้ พอที่จะส่งออกไปทำรายได้แทนที่ สินค้าประเภทวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าน้ำมันหรือแก๊ส หรือแม้แต่ สินค้าประเภท S-300, S-400 ฯลฯ ที่ใครต่อใครต่างรุมตอม รัสเซียอยู่ในทุกวันนี้...



ข่าวที่ว่า...ต้องเรียกว่าเป็นข่าวที่ “ไม่ธรรมดา” เอาเลย ทีเดียว เพราะถือเป็นตัวสะท้อนถึง “การเปลี่ยนแปลงครั้ง มโหฬาร” ภายในประเทศรัสเซีย ซึ่งเคยตกอยู่ในสภาพที่หนัก คิด นักเขียน ชื่อตั้งชาวอังกฤษอย่าง “นายทิม มาร์แชล” (Tim Marshall) แกใช้คำเรียกว่า “นักโทษทางภูมิศาสตร์” หรือ “Prisoners of Geography” ตามชื่อหนังสือขายดีที่ แกได้เขียนและเผยแพร่เอาไว้เมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว คือแม้จะเป็น ประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวาง ใหญ่โตกว่าใครในโลก แต่เกือบ 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ โดยเฉพาะแถบภาคกลางและ ภาคตะวันออก แทบไม่มีชาวรัสเซียรายใดคิดจะไปอยู่ ไป อาศัยเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของชาวรัสเซีย ล้วนกระจุกตัวอยู่ แถวๆ ด้านที่อยู่ติดกับยุโรป มีแค่ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ที่กระจัดกระจายแบบหอมเหมรม เเลยเข้าไปในแถบ ไชบีเรีย หรือมองโกเลียโน่นเลย อันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำ แข็งครอบคลุมไปทั่ว 65 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ปลุกอะไรก็ปลุก แทบไม่ได้ แถมนดินยังแข็งยิ่งกว่าหัวไอ้โจรอีกต่างหาก...



รัสเซีย...กับเศรษฐกิจพอเพียง



นาย Dmitry Patrushev รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัสเซีย



ภายใต้สภาพทางภูมิศาสตร์ หรือการต้องตกเป็น “นักโทษ ทางภูมิศาสตร์” เช่นนี้เอง...ที่ทำให้ชาวรัสเซียตั้งแต่ยุคพระเจ้า เทา หรือพระเจ้า “รูลิคมหาราช” ยังไล่ทางเก่งหูด ไปจนยุค ราชาวงศ์ “โรมานอฟ” หรือแม้แต่ยุคที่รัสเซียได้เปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบบกษัตริย์กลายเป็นคอมมิวนิสต์ ใน นาม “สหภาพโซเวียตรัสเซีย” ไม่วางจะเป็นพระเจ้า “เลนิน” “สตาลิน” “ครุสชอฟ” “กอร์บาชอฟ” ฯลฯ ต่างเพียรพยายาม ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้ถึงกับ “เวิร์ก” อะไรมากมาย แม้จะใช้อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ บังคับให้ชาวไร่ ชาวนา เพิ่มผลผลิตได้พอสมควร แต่ก็ไม่ได้ ต่อเนื่อง ยั่งยืน แถมนยังกลายเป็นเงื่อนไขแห่งการปฏิวัติไปซะ อีก หรือจะใช้อำนาจแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ อย่างมาก...ก็ได้ แต่บังคับให้ผู้คนโยกย้าย อพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่สุดแสนจะยาก ลำบาก แบบไม่ค่อยเต็มอก เต็มใจ สักเท่าไร แม้จะก่อให้เกิด เมืองเล็กๆ ในแถบภาคกลางและภาคตะวันออก ที่มีจำนวน ประชากรประมาณ 100,000-300,000 คน แต่ประชากรเหล่านั้น กลับกลายเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องคอยอุ้มชู ดูแล ไม่วางตั้งแต่ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ไปจนการเดินทางไป-มา ที่ไม่สะดวก สบายเอาเลยแม้แต่หน่อย...



ภายใต้สภาพเช่นนี้เอง...ที่ทำให้ “ระบบเศรษฐกิจรัสเซีย” ต้องเป็นไปในแนวเดียวกันมาโดยตลอด คือต้องหันไปขายสินค้า วัตถุดิบต่างๆ ตั้งแต่เหล็ก ถ่านหิน ไม้ซุง ไปจนถึงน้ำมันและ แก๊ส เพื่อเอาเงินมาซื้อสินค้าอาหารตั้งแต่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ขนมงปั้ง ฯลฯ ไปจนสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แม้รัสเซียจะผลิต เองได้ แต่ทีออกจะเป็นอะไรที่ “เซย์ซี้ซี้” เพราะปราศจากการ

แข่งขันในด้านคุณภาพ อันเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการคมนาคม ขนส่ง และการลงทุนนั่นเอง ดังนั้น...ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเช่นนี้เอง ที่ว่ากันว่าได้กลายเป็น “เหตุปัจจัย” ให้เกิดการปฏิวัติ ไปจนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

และแม้กลายมาเป็นประเทศรัสเซียเฉยๆ โดยหันไปหา “เศรษฐกิจแบบตลาด” เพิ่มขึ้นๆ แต่กลับยิ่งส่งผลให้เกิดการ “สั่งเข้า” สินค้าอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยต้องเอารายได้จากการ “ส่งออก” สินค้าวัตถุดิบ อย่างน้ำมัน และแก๊ส ไปแลกเอามาอยู่เช่นเดิม อันนำไปสู่ภาวะวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจรัสเซีย ช่วงปี ค.ศ. 1997, 2008 และ 2014 โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันเกิดอาการหวั่นไหวขึ้นมาเมื่อไหร่ เงินรูเบิลก็พลอยหวั่นไหวไปด้วยอย่างมิอาจปฏิเสธได้...



แต่ด้วยเหตุเพราะผู้นำรัสเซีย อย่างประธานาธิบดี “ปูติน” เคยมีโอกาสมาพบปะ เจาะเจอกับ “กษัตริย์ไทย” อย่างสิ้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ ๙ หรือไม่ว่าอย่างไร ก็มีอาจสรุปได้ ในช่วงปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลรัสเซียจึงได้ตัดสินใจกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกกันว่า “Russia’s National Security Strategy to 2020” โดยวางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจรัสเซีย ให้กลายเป็น “เศรษฐกิจพึ่งตนเอง” หรือ “เศรษฐกิจพอเพียง” (Self-Sufficiency) ด้วยการกำหนดเป้าหมายให้การผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนให้ลุล่วงภายในปี ค.ศ. 2020 ให้จงได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตธัญพืช และมันฝรั่งที่จะต้องสามารถสนองความต้องการของภายในประเทศให้ได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาล, น้ำมันพืช และปลา ต้องไม่น้อยไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการภายในประเทศ ฯลฯ เมื่อออกจะเป็นเป้าหมายที่ยากล้นล้นจะเป็นไปได้ แต่ด้วยการนำเอา

ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตรจากใครก็ได้แล้วแต่ ไปปรับสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นหัวไร่ไถร้าง ให้กลายเป็นดินดี หรือดินที่พอเพาะ พอปลูกได้...



อีกทั้งยังประกอบด้วย “ไซค์ช่วย” เพราะหลังการ “ผนวกโครเมีย” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในปี ค.ศ. 2014 การแข่งกันรัสเซียโดยคุณพ่ออเมริกาและตะวันตก ทำให้รัสเซียต้องหันไปตอบโต้ด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าอาหารจากยุโรป ผลผลิตสินค้าอาหารในรัสเซียที่อาศัยความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นตัวเสริม เลยมีราคาพุ่งพรวดๆ สร้างความสุขเกษมเปรมปรีดีให้กับชาวนา ชาวไร่รัสเซีย ที่ไม่เพียงชาวรัสเซียด้วยกันเองหันมาซื้อสินค้าเกษตรที่ผลิตขึ้นในรัสเซียเท่านั้น การอ่อนค่าของเงินรูเบิล ยังทำให้สินค้าเหล่านี้มีโอกาสเจาะตลาด ตลาด ตั้งแต่แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง เอเชีย ฯลฯ ชนิดเป้าหมายต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์แห่งความพอเพียง การพึ่งตนเอง สามารถบรรลุได้หมดภายในปี ค.ศ. 2015 โดยยังไม่ทันถึงปี ค.ศ. 2020 ด้วยซ้ำ แถมทำท่าว่ากำลังทำให้รัสเซีย กลายเป็น “ผู้นำการส่งออกสินค้าการเกษตร” ระดับโลกในเร็วๆ นี้ อีกต่างหาก อานาโทลี ชิโวกิน “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้นยิ่งใหญ่ เกเรียงไกรถึงปานไหน บรรดา “ทวยไทย” ทั้งหลาย ที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแบบ “ใกล้เกลือกินด่าง” คงต้องเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันเอาเอง แต่ทุกวันนี้...ด้วยแนวคิดพึ่งตนเองของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่ามันแหละ ได้กลายเป็นตัวปลดปล่อยประเทศรัสเซีย จากการเป็น “นักโทษทางภูมิศาสตร์” ไปเรียบร้อยแล้ว...

'นิยายคือชีวิต'หมั่นลับสมองด้วยงานเขียน เทคนิคสูงวัยมีคุณภาพ'กฤษฎา อโศกลิน'



สุกัญญา ชลศึกษ์



ถึ าทูตถึงเจ้าของนามปากกา “กฤษฎา อโศกลิน” แล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จัก สำหรับผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “สวรรค์เบี่ยง” “ข้ามครีทันดร” และ “จำหลักรั้วในแผ่นดิน” รวมถึงอีกหลายๆ เรื่องที่สร้างชื่อให้กับนักเขียนนวนิยายดีเด่นที่ได้รับรางวัลซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ที่มีชื่อจริงว่า “สุกัญญา ชลศึกษ์” ที่ปัจจุบันแม่เจ้าตัวอายุเข้าวัย 87 ปี 4 เดือน แต่ก็ยังดูแข็งแรงสดใสและดูอ่อนกว่าวัย

แม้ปัจจุบันวงการหนังสือและนิตยสารได้ปิดตัวลง ทว่านักเขียนปากกาทองยังคงทำงานด้านการเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายอยู่ใน 2 ช่องทางออนไลน์ ที่ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “fiction log” กับนิยายแนวไซไฟเรื่อง “วังอาชานอย” ที่นำเสนอเป็นภาค และปัจจุบันกำลังเขียนต่อภาคที่ 2

เว็บไซต์ “อ่านเอา” กับนิยายที่กำลังเผยแพร่ในชื่อว่า “ขอบน้ำจืดขอบฟ้า” ให้กับนักอ่านที่สนใจติดตามบนเว็บไซต์ที่ก่อตั้งโดย 3 เพื่อนรักนักประพันธ์ ทั้งนี้ เจ้าของนามปากกา “กฤษฎา อโศกลิน” ย้ำชัดเจนว่าการเขียนนิยายคือชีวิต และทุกวันนี้ก็ยังนั่งเขียนหนังสืออยู่ และจะสร้างผลงานออกมาให้หนังสือได้อ่านอยู่เรื่อยๆ ผ่านทางโซเชียลตามยุคสมัย เห็นได้ชัดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข หากว่าทุกคนรักในงานที่ตัวเองทำ ไม่รอช้า รีบไปขอเคล็ดลับวัยเก๋อย่างมีคุณภาพมาบอกกล่าวให้ทราบกัน เพื่อเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิต และการทำงาน

ด้านการประพันธ์ที่รักให้เป็นที่ประจักษ์

อ.สุกัญญา เล่าถึงเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เพื่อเป็น



แรงผลักดันให้ผลิตนวนิยายออกมาสู่ผู้อ่าน ที่ปรับตามกระแสคือการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่นักประพันธ์รุ่นใหญ่ออกตัวว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรมาก โดยหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เจ้าตัวก็จะชอบแกว่งแขนวันละ 200 ครั้ง ตามด้วยการดื่มน้ำอุ่น 2 แก้ว ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า ซึ่งเน้นไปอาหารที่ไม่เน้นแป้งและไขมัน แต่นั่นอาหารที่มีโปรตีนและผักผลไม้เป็นหลัก

“อาหารเช้าที่รับประทานทุกวันนั้นจะต้องมีเมนูผักต้ม เช่น ผักโขมแนมมาด้วยกันทุกครั้ง ตามด้วยอาหารว่าง 1 อย่าง ก็จะสลับกันไป เช่น แดงโม

และมะละกอ หรือบางวันก็รับประทานโยเกิร์ตเสริมเข้าไป ซึ่งจะผสมกล้วยน้ำว้าหั่นบางๆ และปั่นให้ละเอียดใส่ลงไป ส่วนเมนูโปรตีนนั้นก็จะรับประทานปลาทอดบ้าง แต่ก็จะกินในปริมาณที่น้อยลง ส่วนการดื่มกาแฟนั้นจะเน้นเป็นกาแฟดำ ไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่ครีมเทียม และเมื่อรับประทานเช้าแล้ว ก็จะมีกัญญารักษาเช้า 1 เม็ดระหว่างมีอาหาร หลังจากนั้นเวลา 10 โมงเข้าไปจนถึงประมาณ 4 โมงเย็น ก็จะนั่งเขียนนิยายทุกวัน ยกเว้นว่าจะมีบางวันที่ออกไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้าง เนื่องจากมีเพื่อนหลายกลุ่มค่ะ”

อ.สุกัญญา เล่าต่อว่า เจ้าตัวเริ่มต้นอาชีพนักเขียนนวนิยายเมื่ออายุราว 38 ปี ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ทำงานรับราชการที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเวลา 17 ปี โดยเริ่มทำตั้งแต่อายุ 20 ปี ส่วนหนึ่งที่ทำให้หันเหมาสู่งานนักประพันธ์นิยายนั้น เนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือ และก็เป็นคนช่างสังเกต กระทั่งขยายความเรื่องที่น่าสนใจไปสู่งานเขียนโดยการหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อทำให้ตัวละครมีความน่าสนใจ แม้ว่าจะไม่ได้จบการศึกษาด้านวารสารศาสตร์แต่อย่างใด

“ทุกวันนี้ดิฉันอายุ 87 ปี 4 เดือน และตั้งแต่ลาออกจากกรมประมง กระทั่งมาทำงานเป็นนักเขียนตั้งแต่อายุ 37 อย่าง 38 ปีนั้น มีนิยายที่เขียนไปทั้งหมดประมาณ 150 เรื่อง ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังนั่งเขียนหนังสืออยู่ทุกวัน ตั้งแต่ 10 ปี ถึงราว 4 โมงเย็น ก็

หยุดเขียน และเปิดทีวีดูข่าวสารบ้านเมือง ซึ่งทำอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี บอกได้เลยว่าชีวิตก่อนและหลังวัย 60 นั้น ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ ส่วนทริกในการเขียนนิยายของตัวเอง คือการสังเกตสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทั้งจากคนใกล้ตัวและไกลตัว ข่าวสาร จากนั้นจะนำเรื่องราวที่ได้มาจำแนกแยกแยะ

ซึ่งถ้าหากว่าเรื่องราวที่มีคอนเซ็ปต์มากพอและครบถ้วนแล้ว ก็จะนำมาจัดลำดับการเขียนให้ลงตัว แต่ถ้ามีข้อมูลไม่มากพอ ก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกระทั่งได้ข้อมูลครบ เราก็จะวางตัวบุคคลในท้องเรื่อง โดยเริ่มจากการบุ๋นเนื้อหา ซึ่งแรกเริ่มเราจะต้องเป็นคนพาตัวละครไป แต่เมื่อเขียนไปสักพัก ตัวละครจะเป็นคนพา

เราไป ที่สำคัญวิธีการเล่าเรื่องก็จะใส่จิตวิญญาณของตัวละครลงไปให้แน่น เพื่อสร้างความน่าติดตามให้กับเนื้อเรื่อง พูดง่าย ๆ ว่าเวลาได้เราได้เห็นข่าว และพบเห็นเรื่องคนใกล้ตัว ไกลตัว แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีอยู่เพียงน้อยนิด แต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม และผูกให้เป็นเรื่องให้ได้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และเป้าหมายที่เราตั้งเป้าที่จะเขียนตั้งแต่แรก

สำหรับเรื่องที่ชอบและเขียนยากมากที่สุดคือ เรื่อง “จำหลักไว้ในแผ่นดิน” และ “ข้ามศรียันตร” ที่ใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลร่วม 20 ปี และลงไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการติดยา และบำบัดผู้ที่เลิกยาเสพติด อย่าง “บ้านพิชิตใจ” แต่เมื่อเขียนออกมาแล้วประสบความสำเร็จนิยายได้รับรางวัล กระทั่งมีคนสนใจซื้อไปทำละครทีวีทั้งช่อง 7 และช่อง 3 ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะ”

แม้จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักเขียนมาร่วม 50 ปี และนิยายที่โด่งดังอยู่หลายสิบเรื่องที่ตรา



ตรึงใจนักอ่าน ในส่วนเรื่องครอบครัวนั้น อ.สุกัญญาเผยว่า ได้สมรสและมีบุตรธิดารวม 4 คน เป็นชาย 3 คน และผู้หญิง 1 คน ซึ่งแต่ละคนนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งมั่นคง ตลอดจนได้รับการศึกษาจากต่างประเทศทุกคน ซึ่งในฐานะคนเป็นแม่ทุกคนยอมเป็นห่วงลูกหลาน งานนี้ อ.สุกัญญาเผยว่า “ส่วนตัวไม่ได้เป็นห่วงและไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับลูกๆ เลยค่ะ เพราะแต่ละคนก็ได้รับการศึกษาที่ดีในต่างประเทศ และมีหน้าที่การงานที่มั่นคงทุกคน ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ด้านการบริหาร และเกี่ยวกับแวดวงเคมีคอลและระบบไอที และเป็นอาร์ทิสต์ และนอกจากจะไม่เป็นห่วงไม่กังวลกับเขาแล้ว เพราะลูกๆ ไม่ได้ทำให้ต้องเป็นกังวลแล้ว แต่เราในฐานะแม่ก็จะคุยกับเขาแบบเพื่อนค่ะ และก็จะไม่บังคับให้เขาทำตามในสิ่งที่เราคิด ลูกอยากทำอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นเรื่องที่ดี ไม่ผิดศีลธรรม และสิ่งที่ลูกทำเป็นเรื่องที่ถูกต่องก็เพียงพอแล้วค่ะ”

อ.สุกัญญา กล่าวทั้งท้ายว่า “ในฐานะของนักประพันธ์รุ่นใหญ่นั้น นอกจากการแต่งนิยายจะสามารถเป็นอาชีพได้แล้ว แต่สิ่งหนึ่งได้จากการเขียนหนังสือ คือการได้ทำในสิ่งที่รัก และใช้ความเป็นคนที่ชอบสังเกตเรื่องราวต่างๆ กระทั่งหาข้อมูลเพิ่มเติม และผูกให้เป็นเรื่องราว หรือปรุงเป็นนิยายให้มีรรถรสคนอ่านได้ติดตาม ที่สำคัญชอบงานเขียนหนังสือมาก ชนิดที่สามารถอยู่กับมันได้ตลอดทั้งชีวิตและไม่เบื่อเลย ให้นั่งเขียนหนังสือทั้งวันก็ยังทำได้”

ระดมผลผลิตเกษตรเมืองปทุม เปิดตลาดโชว์อาหารปลอดภัย

ปทุมธานี ● ระดมผลผลิตการเกษตรเกรด “GAP” เปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัยระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นายชาติป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางละออง ชื่อดอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็นความปลอดภัยของอาหารกัน อย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง”

การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

นายชาติปเปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลักคือ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กัลยาลมทอง ฝรั่ง และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด โดยเฉพาะปลาตลก เป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงกันมากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนั้น ปทุมธานียังมีตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดโอโยรา เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดไทเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและอาเซียน ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยก

ได้ยุทธศาสตร์ “ยก ระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่

“ต้นทาง” คือ แปลงฟาร์มของเกษตรกรที่ผลิตต้องได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหารต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่างๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อของกระทรวงสาธารณสุข, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายการเป็นเมืองอาหารปลอดภัยของปทุมธานี

รองผู้ว่าฯ ปทุมธานีกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสาร





เคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่างๆ จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

“จุดเด่นสำคัญของการจัดงาน คือ การนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนั้นในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร

ด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเซฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย

นายชาติปยังโชวีการทานข้าวแช่ และเมี่ยงกลีบบัว ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและใกล้เคียง พลาดไม่ได้เด็ดขาดกับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตจังหวัดปทุมธานี ที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะนำมาส่งถึงเราทุกคนด้วยตัวเองกับมือ.

นายกษสังเพิ่ม5ล้านไร่ ดันพื้นที่เกษตรอินทรีย์

กรุงเทพธุรกิจ ● “เกษตร” เร่งผลิตสินค้าอินทรีย์ หวังเพิ่มเป้าหมายปี2564 ต้องได้5 ล้านไร่ซึ่งต้องเชื่อมโยงทุกฝ่าย เจาะตลาดโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และภาคเอกชน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ และจากเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ทั่วโลกตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาโดยมุ่งเน้นถึงความยั่งยืน ซึ่งเรื่องที่สำคัญที่ต้องดำเนินการนั้นมี 17 เรื่องที่สำคัญคือ อาหารต้องพอกิน ไม่มีใครอด ซึ่งภารกิจนี้เป็นงานของทุกภาคส่วน ทำอย่างไรให้ระบบการผลิตอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ และระบบนิเวศมีความยั่งยืน

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในปี 2564 มีเป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 5 ล้านไร่ เกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายจำนวน 6 แสนไร่ ซึ่งอาจไม่พอเพียงภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขัน ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่มากกว่า 6 แสนไร่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 5 ล้านไร่ภายในปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญของกระทรวง

ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

“เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมทั้งไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ” นายวิวัฒน์ กล่าว

สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากที่เคยยึดหน่วยงานเป็นหลัก ให้มาเป็นการทำงานยึดพื้นที่เป็นหลัก และให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการให้สำเร็จ

ทั้งนี้ ในการทำงานมีจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละพื้นที่ ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ภาคเอกชน ร่วมกันซึ่งเป้าหมายในการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์

หากมีการร่วมมือสานพลังประชารัฐเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จะประสบผลสำเร็จ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับภาคเกษตรได้อย่างแท้จริง

รุมค้านตั้งสว.ช่วย รบ.ปรีณัฐ วิษณุชี้ไม่ใช่ทางแก้

พท.-ปชป.จวกความคิดโง่เขลา ม้าม.270ร่วมโหวตงบประมาณ อนค.เส-นับแต่ใหม่นครปฐม ปปช.ตีตกคดีบู'-พันทูลุริตน้ำ

ป.ป.ช.ตีตกคดี
ทุจริตบริหารจัดการน้ำ
'ยิ่งลักษณ์' พันมลทิน
'บิกป้อม' ย้ำไม่มี
ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
'พรเพชร' □อ่านต่อหน้า 10

● **วิษณุชี้** □ ต่อจากหน้า 1
ยันการเมืองไม่ถึงทางตัน 'วิษณุ' ชี้ข้อเสนอ
'โง่เขลา' งดใช้รธน.มาตรา 270 ให้สว.
โหวตกฎหมายสำคัญไม่ใช่ทางออกรัฐบาล
เสี่ยงปรีณัฐ ปชป.จวกคิดแผลงๆ เพื่อไทย
ชด้อย่าเลยเถิด 'ปิยนุศ' อดเป็นพิษร้ายรธน.
ผู้สมัครอนค.มีลุ้น-ปชป.หนาว หลังกต.สั่ง
นับคะแนนใหม่ เขต 1 นครปฐม ผู้สมัคร
ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ร้องกต.ยุบพรรค
อ้างปล่อยนายทุนครอบงำ 'บิกตู' ถกเส้น
ทางสายใหม่ที่จีน 26-27 เม.ย.นี้ มีคิวหารือ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ป.ป.ช.นัดแถลง 19
เม.ย.ตีตกคดียิ่งลักษณ์ทุจริตจัดการน้ำ
'บิกป้อม' ย้ำไม่มีตั้งรบ.แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กระทรวงกลาโหม
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอ
ตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่า ยืนยันว่าไม่มี
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Somchai Srisut-
thiyakorn แสดงความเห็นกรณีปัญหาการ
ตีความสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้
ลิสต์) ว่า กกต.ต้องมีแผนสำรอง การฝาก
ความหวังให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยว
กับการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อาจต้องมี
แผนสำรองไว้ด้วย เพราะกว่าที่ประชุมใหญ่
ของศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่ารับ หรือ
ไม่รับ ก็ยังเข้าไป 24 เม.ย. หากรับ ศาล

รัฐธรรมนูญอาจต้องใช้เวลาพิจารณาอีก 2
สัปดาห์ ก็เข้าใจเส้นตายที่ต้องประกาศ คือ
9 พ.ค.เข้าทุกที และหากมีคำพิพากษาแบบ
กว้างๆแบบให้ไปดำเนินการเองโดยไม่คิด
รัฐธรรมนูญ นั้นแปลว่า บทเล่นทั้งหมด
จะกลับไปอยู่ที่ กกต.
ฝรั่งบอกว่ามี แผน A ต้องมี แผน B นั้น
แปลว่าต้องมีทางเลือกที่สองรอไว้หาก
แผนแรกติดขัด ส่วนใหญ่แผนหนึ่งจะเป็น
แผนรุก และแผนสองคือแผนถอย แต่ต้อง
เป็นการถอยที่ตนเองไม่บาดเจ็บ ไพร่พลไม่
ล้มตาย เรียกว่าถอยอย่างมียุทธศาสตร์ไม่ใช่
ถอยกรูดแบบหมากรูป กองต้องรอดและให้
กำลังใจ กกต.ว่าจะมีแผนสองอย่างไร
'วิษณุ' แจงปมตีความปาร์ตี้ลิสต์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 19 เมษายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10369

หน้า: 1 (บนขวา), 10

Col.Inch: 231.24

Ad Value: 358,422

PRValue (x3): 1,075,266

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: รุมค้านตั้งสว.ช่วยรบ.ปรีม วิชาญชี้ไม่ใช่ทางแก้

นายวิชาญ เกรียงงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญตีความหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อในแต่ละพรรคการเมืองจะมีกี่คนได้ตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ว่า ถ้าศาลไม่รับเรื่อง กกต.ต้องชี้แจงรายละเอียดเอง ถ้าชี้แจงแล้วมีใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปร้องต่อศาล เรื่องนี้ต้องรอว่าศาลจะว่าอย่างไร ถ้ารับเรื่องเอาไว้ทั้งหมดเรื่องเมื่อรับแล้วจะพิจารณาช้าหรือเร็วต้องต่างกันไป ซึ่งตนคิดว่าศาลต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนวันที่ 9 พ.ค.นี้ ตามที่กกต.ระบุว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ เห็นว่ากกต.ควรถามเรื่องกรอบเวลาการรับรองผล ไปในคราวเดียวกันด้วยว่า จะเป็น 150 วัน หลังกฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ หรือภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง สำหรับการพิจารณาใบเหลืองใบส้มใบแดงเป็นเรื่องส.ส.เขต ไม่เกี่ยวกับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ กกต.สามารถทำควบคู่ไปได้ แต่ถ้าศาลมีคำวินิจฉัยแล้ว ยังมาคิดเรื่องใบเหลือง ใบแดง อย่างนั้นถือเป็นการบงการของกกต. ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ากกต.ประกาศรับรองส.ส.ไม่ทันวันที่ 9 พ.ค. จะทำให้เกิดเคลือบข้อสงสัยหรือไม่ นายวิชาญ กล่าวว่า “ไม่ทราบผมไม่รู้ ไปถึงเวลาค่อยบอกค่อยคิดกันต่อ”

ซิม.270 ปลดล็อกได้บางส่วน

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอของนายไพบุลย์ นิตติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ให้ให้ซิม.270 ของรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ ส.ว.ร่วมกับส.ส.พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป รวมถึงพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ นายวิชาญ กล่าวว่า ช่องทางดังกล่าวสามารถแก้ไขได้บางส่วน แต่ไม่ได้ทั้งหมด จะใช้ได้กับกฎหมายบางฉบับเท่านั้น และแก้ไขไม่ได้ตลอดไป สมมติว่ากฎหมายทั้งหมดมี 100 ฉบับที่จะเสนอ ถ้ารัฐบาลบอกว่า 30 ฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูป 30 ฉบับนั้นต้องประชุมร่วมรัฐสภา ก็จะเหลืออีก 70 ฉบับ ถ้าบอก 70 ฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูปก็เหลือ

อีก 30 ฉบับ รัฐบาลคงไม่กล้าบอกว่าทั้ง 100 ฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูปแล้วให้มีการประชุมร่วม ดังนั้นมาตราดังกล่าวถือเป็นทางออกของปัญหา แต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่มีมาตราใดที่จะเป็นทางออก เพราะบางเรื่องต้องเสนอเข้าสภา แต่ละสภายกกันพิจารณา

“กฎหมายใดที่รัฐบาลบอกไปยังสภาว่าเป็นกฎหมายปฏิรูป ต้องประชุมร่วมกันอยู่แล้ว แต่มีบางฉบับที่ไม่ใช่กฎหมายปฏิรูป เช่น พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นต้น ดังนั้นไม่ใช่จะไปดึงส.ว.มารวม หรืออันตรายเสียมากลางไป เพราะรัฐธรรมนูญระบุว่าถ้าเป็นกฎหมายปฏิรูปต้องประชุมร่วม ไม่เช่นนั้นการประชุมจะเป็นโมฆะอยู่แล้ว แต่คงไปทำแบบนี้กับกฎหมายทุกฉบับไม่ได้ มาตราดังกล่าวไม่ใช่ทางออกทั้งหมด แต่การมีเสียงข้างมากเป็นทางออกทั้งหมด” นายวิชาญกล่าว

‘พรเพชร’ ระบุส.ว.แก้โหวตนายกฯ

ด้านนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ข้อเสนอให้ใช้มาตรา 270 เปิดทางให้ ส.ว. เข้ามาร่วมโหวตกฎหมายสำคัญเพื่อแก้ไขเรื่องเสียงปริ่มน้ำนั้น มองว่าหากเข่าองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญกำหนด ก็สามารถทำได้ แต่หากไม่เข่าองค์ประกอบก็ไม่สามารถทำได้ และที่จริงแล้วการจะเดินหน้าตามมาตรา 270 จะทำได้ต่อเมื่อมีรัฐบาลแล้ว อย่างไรก็ตามอำนาจของส.ว. ที่คำถามพ่วงเปิดทางให้สามารถทำได้ก่อนมีรัฐบาล ก็คือการโหวตเลือกนายกฯ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า ส.ว.แม้จะมาจากกรรมาธิการของ กสช.แต่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากสังคมผ่านการทำประชามติ

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเรียกร้องไม่ให้ ส.ว. โหวตสวนมติ ส.ส. นายพรเพชร กล่าวว่า ส.ว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง คงไม่ต้องโหวตแบบเป็นเอกภาพ มีเอกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้

ยืนยันการเมืองไทยไม่ถึงทางตัน

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงกระแสข่าวอาจเกิดทางตันทางการเมืองว่า การเมืองยังไม่ถึงทางตัน หากทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้ และอย่าไปต่อว่าคนที่เดินตามกฎหมายด้วย อย่างที่ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ก็ให้เป็น

อำนาจของศาลจะรับหรือไม่ ให้เดินหน้าไปตามกฎหมาย ก็ไม่มีทางตัน แต่หากคุณเก่งกว่านั้น แสดงความรู้ ภูมิของคุณทำให้สังคมสืบสานและไปไหนต่อกันในโซเชี่ยลมีเดียมันก็เกิดความวุ่นวาย ดังนั้นอะไรที่ไม่ได้คิดกฎหมายควรปล่อยให้เขาเดินหน้า แต่อะไรที่คิดกฎหมายก็ไปฟ้องร้องกันตามขั้นตอนของกฎหมาย

ส่วนข้อเสนอให้มรัฐบาลแห่งชาติยอมรับว่า รัฐธรรมนูญเปิดทาง แต่การจะพูดถึงในขณะนี้ก็เหมือนเป็นการข้ามขั้นตอนไป ซึ่งเราเคารพในทุกความเห็น หากเดินหน้าได้ตามข้อเสนอก็เดินไป แต่หากไม่ได้ก็ไม่ได้ ส่วนตัวยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าการมีรัฐบาลแห่งชาติจะสามารถแก้ไขปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำได้หรือไม่

‘จอน’ จัดกฎหมายคุมงูเห่า

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปรป.) ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกพรรคว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่า เป็นแนวคิดส่วนตัวของแต่ละคน ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีข้อเดียว เมื่อมีมติพรรคออกมาอย่างไรทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพรรค ใครที่ไม่ปฏิบัติตาม จะถูกกรรมการจริยธรรมวินัยพรรค หรือถูกภาคทัณฑ์ ประชาธิปัตย์ต้องไม่มีงูเห่าโดยเด็ดขาด หากใครที่ดำเนินการในลักษณะเป็นงูเห่า เชื่อว่าพรรคจะมีมาตรการเด็ดขาด แม้ในรัฐธรรมนูญจะให้เอกสิทธิ์ ส.ส. โหวตเลือกนายกฯโดยอิสระ แต่ข้อบังคับพรรคเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องเคารพมติพรรค หากอ้างรัฐธรรมนูญทั้งหมด ใครก็อ้างได้

วันนี้ยังไม่มีข้อขัดแย้งที่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล กกต.ก็ยังพิจารณาคดีทุจริตการเลือกตั้งอยู่ ดังนั้นเสียงที่เห็นยังไม่เป็นทางการ จึงอยากให้ออกการรับรองผลเลือกตั้งผลออกมาอย่างไร ต้องการพลังเสียงของประชาชน ถ้าระบบประชาธิปไตยเดินหน้าในระบอบรัฐสภาอย่างนี้ก็จะไม่มีพรรครัฐประหาร และรัฐสภาจะเดินหน้าไปเองและอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ เพราะเสียงยังไม่นิ่งในการตัดสินใจว่าร่วมกับใคร ให้ออกหลัง 9 พ.ค.

จวก‘ไพบุลย์’คิดแผลงๆ

ส่วนแนวคิดของนายไพบุลย์ นิตติตะวัน

หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ที่เสนอให้ใช้มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ ส.ว.ร่วมพิจารณากฎหมายสำคัญ รวมถึงพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ปัญหาทางตันในการจัดตั้งรัฐบาล นายอลงกรณ์กล่าวว่า กิดแผลงๆกันตลอดเวลา ถ้าทุกคนยึดมั่นในระบบรัฐสภา ประเทศก็เดินหน้าไปได้ แม้เลือกตั้งก็เพื่อประชาชนเลือกก็คือเลือก ต้องเลิกแบ่งขั้วกันได้แล้ว

“ประชาชนเลือกใครมากกว่าก็ให้จัดตั้งรัฐบาล บริหารราชการแผ่นดิน ดีก็อยู่ได้ ทำไม่ดีก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ จึงอยากให้หลายๆ กันหน่อยที่เสนอความคิดแหวกแนวระบบรัฐสภา เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และไม่เป็นผลดีต่อการเมืองในอนาคต และขออย่าใช้วิชาमारใด ๆ ทั้งงูเห่า และทุกวิธีที่จะทำให้ประชาธิปไตยกลับสู่วงจรอุบาทว์อีก” นายอลงกรณ์ กล่าว

พท.ชด้อยาคติความคม.เลยเถิด

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีเดียวกันว่า เท่าที่ศึกษาข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป เห็นว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจ ส.ว.ในการดำเนินงานพิจารณากฎหมายและการปฏิรูปในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งในหมวดที่ 16 ของรัฐธรรมนูญได้วางกรอบและรายละเอียดของการปฏิรูปไว้อย่างชัดเจนแล้วใน 6-7 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ ส.ส. และ ส.ว.พิจารณาร่วมกัน แต่พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูป เป็นเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปี ดังนั้นการพิจารณาจึงเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจึงส่งให้ ส.ว. พิจารณาต่อ จึงไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้

“ข้อก็บอกไว้อยู่แล้วว่า พ.ร.บ.งบประมาณเป็นการเสนองบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปประเทศ ไม่รู้ว่าคิดได้อย่างไร การเสนอในลักษณะนี้มีเจตนาเพื่อทำให้รัฐบาลที่มีเสียงปรีมน้ำ สามารถบริหารประเทศได้อย่างมั่นคง โดยมี ส.ว. มาช่วยซึ่งคิดหลักการ ในอดีตไม่เคยมีการทำกันแบบนี้ และแม้กฎหมายจะไม่เขียนไว้ แต่ตามจารีตประเพณี หากรัฐบาลที่เสนอ พ.ร.บ.งบประมาณ แล้วไม่ผ่านการพิจารณาของสภา รัฐบาลนั้นต้องลาออก เพราะถือว่า

ไม่มีเงินมาบริหารประเทศ ดังนั้นขออย่าตีความรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองจนเลยเถิด” นายชูศักดิ์ กล่าว

‘ปิยมุต’ เตือนพิษร้ายรธน.

ส่วนนายปิยมุต แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่(อนค.) กล่าวว่า มาตราที่นายไพบูลย์ยกขึ้นมาอยู่ในบทเฉพาะกาลซึ่งไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกแล้ว เพราะให้อำนาจสว.เลือกนายกฯและมีส่วนร่วมในการโหวตกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญย่อมต้องตีความจำกัดตามข้อยกเว้น ไม่ใช่คิดว่ากฎหมายทุกฉบับเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหมด ถ้าเช่นนี้ก็อาจลอบไปลบมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยกระบวนการทางนิติบัญญัติออกสภาผู้แทนราษฎรทิ้งไปเลยก็ได้ ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง มีวุฒิสภาที่มาจากแต่งตั้งของสข.อย่างเดียวยบ มีอำนาจทั้งเลือกนายกฯ และออกกฎหมายเอง สุดท้ายก็เหมือนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“การตีความรัฐธรรมนูญต้องเริ่มจากหลักก่อน ไม่ใช่เอาข้อยกเว้นมาใช้ตลอดประเทศไทยอยากปกครองด้วยอำนาจการยกเว้น ที่ผ่านมาก็ใช้กันอยู่ตลอดคือ อำนาจพิเศษ การยกเว้น ทหารต้องเข้ามา พอยกเว้นกันไปมา ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่กันจนให้คู่สายธารประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามิใช่ข้อยกเว้น หลายเรื่องที่ซึมเข้ามาในรัฐธรรมนูญจนเป็นเรื่องปกติ สำหรับผมนี้คือพิษร้ายที่สุดที่มีการนำสิ่งแปลกๆ เข้ามาในรัฐธรรมนูญจนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา” นายปิยมุต กล่าว

‘วันนอร์’ มองไม่ช่วยรบ.ปรีมน้ำ

นายวันนอร์ มงฆะมนต์นอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชนชาติ (ปช.) กล่าวว่า มาตรา 270 ไม่เกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายของสองสภาเลย แต่เป็นการให้อำนาจสว.ดูแลเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งให้อำนาจ ส.ว.ให้ความเห็น และให้รัฐบาลดำเนินการตามแผนการปฏิรูปที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายทั่วไป

ส่วนเจตนาของนายไพบูลย์ นิตติตะวันในการเสนอข้อเสนอดังกล่าวเพื่อแก้ไขรัฐบาลปรีมน้ำหรือไม่แน่นอนไม่ได้ เพราะถ้าจะทำอย่างนั้นต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ และ

ตนไม่เห็นด้วยที่ส.ว.จะมาร่วมออกกฎหมายสำคัญ ส.ว.มีหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายที่ส.ส.ส่งขึ้นไปทุกฉบับ

ร้องกต.ยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่

ที่สำนักงานกต. ผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจใหม่ (สม.) นำโดยน.ส.อุทัยพร ไตรวงษ์ชัย นายประยงค์ สร้างศรีหา และนายคมกฤษ สุภักดี ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ยื่นหนังสือถึงประธานกต. ขอให้ยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่ และระงับการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค เนื่องจากถูกรอบงำจากบุคคลภายนอกที่สั่งการเข้ามา ไม่ให้พรรคดำเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ

ในเอกสารคำร้อง ระบุว่า การส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตที่ 350 เขต นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าพรรค ได้ให้เงินค่าสมัคร ส.ส.คนละ 15,000 บาท โดยนัดกับว่าที่ผู้สมัครว่าหลังประกาศรับรองผู้สมัคร นายมิ่งขวัญจะนัดประชุมผู้สมัครเพื่อแนะนำแนวทางอีกครั้ง แต่ปรากฏว่านายมิ่งขวัญ ไม่ได้นัดประชุมผู้สมัครแต่อย่างใด

ผู้สมัครได้สืบทราบว่าการที่นายมิ่งขวัญไม่ได้นัดประชุมผู้สมัคร เพราะนักธุรกิจ ส.พร้อมพวก ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคได้บงการควบคุม ครอบงำ ชี้นำพรรค ไม่ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ เช่น การสนับสนุนงบหาเสียงของผู้สมัคร การจัดทำป้ายหาเสียง รวมถึงจัดตั้งแกนนำต่างๆ เกิดจากการกระทำของนาย ส. ทั้งสิ้น

การกระทำดังกล่าวถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง จึงขอให้กต.ได้สวนข้อเท็จจริง พร้อมสั่งระงับการประกาศคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.เขต และการประกาศผลการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อไว้จนกว่าจะมีการวินิจฉัยแล้วเสร็จ และขอให้มีการสั่งยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่ด้วย

สั่งนับคะแนนใหม่เขต 1 นครปฐม

ที่สำนักงานกต. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กต. แถลงว่า ที่ประชุมกต.มีมติให้นับคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครปฐม ทั้ง 236 หน่วยเลือกตั้ง และอีก 9 หน่วยเลือกตั้งนอกเขตรวมถึงนอกราชอาณาจักร หลังจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการนับคะแนนเลือกตั้ง และการรวมคะแนน อาจไม่ถูกต้องตามมาตรา 124 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยอาจ

➡ **เข้ากรุง** - ชวนมาจากจ.ชัยนาท เดินทางด้วยรถอีแต๊กกว่า 30 คัน ออกจากอ.มโนรมย์ มุ่งหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทวงถามการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 เม.ย.

มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงลำดับของผู้ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้ผอ.กตด.ประจำจังหวัด จะกำหนดวันนับคะแนนใหม่และสถานที่นับคะแนนขึ้น โดยจะนำหีบบัตรของทุกหน่วยมานับในสถานที่ดังกล่าว พร้อมกับตั้งคณะกรรมการนับคะแนนชุดใหม่รวม 80 หน่วย ให้รับผิดชอบนับชุดละ 3 หน่วย

นายแสวง ยอมรับว่า ที่กตด.ตั้งนับคะแนนใหม่หลักฐานส่วนหนึ่งมาจาก น.ส.สาวิกา ลิ้มปะสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.เขต 1 นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 2 ห่างจากผู้ได้รับคะแนนลำดับที่ 1 จำนวน 147 คะแนน ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อกตด.ก่อนหน้านี้ ซึ่งกตด.ตรวจสอบแล้วพบว่าอาจมีความไม่ถูกต้องจริง แต่ไม่ตรงกับข้อมูลของผู้ร้อง จึงสั่งให้นับคะแนนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขต 1 นครปฐม ผู้ที่ได้รับคะแนนมาลำดับที่ 1 คือ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 35,762 คะแนน ขณะที่ น.ส.สาวิกา ได้ 35,615 คะแนน

เร่งพิจารณาใบเหลือง-แดง
นายแสวง กล่าวว่า นอกจากนี่ที่ประชุมยังมีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่ 9 (หมู่ที่ 7 บ้านควนดี ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ) ของเขต 2 จ.ชุมพร ในวันที่ 28 เม.ย. เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ให้ออกเสียงลงคะแนน

นายแสวง กล่าวถึงข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองให้กตด.เร่งพิจารณาใบเหลือง-แดง ก่อนประกาศรับรองผลวันที่ 9 พ.ค.ว่า กตด.ก็เร่งพิจารณาคำร้องคัดค้านอยู่ทุกวัน วันนี้พิจารณา 20 ส่วนวัน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โดยการพิจารณาของกตด.จะเป็นไปตามลำดับที่ร้องเข้ามา แต่บางเรื่องที่มีความยากเนื่องจากต้องแสวงหาหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะพยายามทำให้ทันก่อนประกาศผลเลือกตั้ง



ส่วนการหาผู้รับผิดชอบกับความล่าช้าในการส่งบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์นั้น กตด.ได้นิพนธ์เรื่องสถานะของบัตรไปแล้วว่าไม่สามารถนำมานับได้ ส่วนที่บัตรมาไม่ทันการนับคะแนน เป็นเรื่องการบริหารและแผนจัดการเลือกตั้ง ซึ่งต้องดูว่าเพราะอะไร กตด.ได้ให้สำนักงานไปดำเนินการ คิดว่าเร็วๆ นี้คงได้คำตอบว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ตำรวจอบรมแนวทางคุมมือ
เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร. ประชุมอบรมแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย

รองผบ.ตร. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ไม่มีสัญญาณการชุมนุมทางการเมืองใดๆ แต่เตรียมพร้อมและนำแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการชุมนุมมาเป็นแนวทางเพื่อให้ข้าราชการตำรวจเข้าใจและปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และป้องกันการถูกฟ้องร้องในอนาคต ซึ่งการชุมนุมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ตำรวจต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา แต่ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืน ก็ต้องถูกดำเนินคดี

ยืนยันไม่มีกลุ่มเคลื่อนไหว
“ยืนยันขณะนี้ยังไม่พบกลุ่มเคลื่อนไหวที่จะเตรียมก่อการชุมนุมใดๆ มีเพียงกลุ่มเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็คือกลุ่มเกษตรกรจากจ.ชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงที่เคลื่อนขบวนโดยใช้รถอีแต๊ก รถอีแต่น และรถกระบะกว่า

50 คัน เคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อไปเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มียุทธศาสตร์ในพื้นที่กทม. เนื่องจากเป็นช่วงงานพระราชพิธีสำคัญ” พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ ตัวแทนชาวนาจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 100 คน เดินทางโดยรถอีแต่น รถกระบะ รวมกว่า 30 คัน พร้อมติดป้ายข้อความต่างๆ ดังนี้ “กูจะสู้แม้รู้ว่า พวกกูเหนื่อย ผู้ไม่ถอย แม้รู้ว่า จะดับสลาย แผ่นดินนี้พออยู่ ปู่ตาย กูสุดตาย หากเสียที่ ไพร่ครอง” จากอ.มโนรมย์ ถนนสายเอเชีย เพื่อมาขังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทวงถามการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร โดยเมื่อเดินทางถึงอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อรัญวัฒน์ ผบ.ก.จว.สิงห์บุรี เข้าเจรจาแต่ไม่เป็นผล โดยกลุ่มชาวนาแหวะพักค้างคืนที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี ก่อนเดินทางเข้ากทม.ในวันที่ 19 เม.ย.

ป.ป.ช.ตีตกคดีผู้จัดการน้ำ
ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขานุการป.ป.ช. กล่าวถึงกระแสข่าวคณะกรรมการป.ป.ช. มีมติตีตกข้อกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าร่วมกับกรม. ลงมติเห็นชอบใน พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาทโดยมิชอบ ว่า

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 19 เมษายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10369

หน้า: 1 (บนขวา), 10

Col.Inch: 231.24 Ad Value: 358,422

PRValue (x3): 1,075,266

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: รุ้มน้ำดื่มสวิส.ช่วยรบ.ปรีม 7วิชญ์ไม่ใช้ทางแก

ยอมรับว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติติดก
เรื่องดังกล่าวแล้วจริง และสำนักงานป.ป.ช.
จะมีการแถลงข่าวให้ทราบในวันที่ 19 เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ยังเหลือคดี
ที่เกี่ยวกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ที่อยู่ระหว่างการ
ไต่สวนอีก 7 คดี ได้แก่ 1.คดีถูกกล่าวหา
ร่วมกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ นาง
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย
กรณีระบอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ลือตสอง
ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.
พาณิชย์ เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ร่วมกับ
ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์ และ
กลุ่มเอกชนเครือสยามอินดิโก้

2.คดีโยกย้ายข้าราชการ โดยมิชอบ (กรณี
นายฉวีล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ) 3.คดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบทางการเมือง 4.คดีละเว้นไม่ลงโทษ
ผู้ได้บังคับบัญชา กรณี รมว.มหาดไทย (นาย
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) กับพวกปราชัยรุนแรง
-แบ่งแยกประเทศ 5.คดีปล่อยให้นายทักษิณ
ชินวัตร อดีตนายกฯกล่าวเปิดงาน 'มวยมาแก้'
ผ่านช่อง 11 6.คดีร่ำรวยผิดปกติ กรณีครอบ
ครองนาฬิกาเรือนละ 2.5 ล้านบาท 7.คดีร่ำรวย
ผิดปกติกรณีเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว

ปลุกกระแสผู้บริโภคยุคใหม่เลือกซื้อสินค้า

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า กระแสของผู้บริโภคได้หันมาใส่ใจการเลือกซื้อเลือกกินสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายอาหารปลอดภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ได้ผลักดันให้มีสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย

ผ่านการรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภค

น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสร้างสังคมแห่งอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค มกอช. จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมาย Q

โมเดิร์นเทรด โดยจับมือกับห้างสรรพสินค้าภายใต้โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Modern Trade) ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอกชัยดีสทรี บิวชัสนิสทรม (เทสโก้โลดส์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เครื่องหมาย Q และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคในการใส่ใจสินค้าเกษตรมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา มกอช. ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการสถานที่

จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q (ประเภทโมเดิร์นเทรด: Modern Trade)” โดยร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมการข้าว ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ในโมเดิร์นเทรด และร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ในตลาดสด (Q Market) และแหล่งจำหน่ายอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q ซึ่งเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้ผู้บริโภค



ได้รู้จักสินค้า Q และสามารถหาซื้อสินค้า Q จากสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ เช่น ตลาดสด ร้านค้าทั่วไป โมเดิร์นเทรด เป็นต้น ส่งผลให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

ส่วนโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับ (QR Trace) ที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทย โดยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 มกอช. ได้อบรมการใช้ระบบ QR Trace ให้กับ

เกษตรกร/ผู้ประกอบการแล้ว 1,646 ราย นับเป็นรายการ 866 กิจการ โดยมีการสมัครใช้งานรวม 746 กิจการ (คิดเป็นร้อยละ 86.14 ของจำนวนอบรมทั้งหมด) กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้ คือ มาตรการสำคัญที่ มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยควบคู่กับการกระตุ้นเกษตรกรไทยให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใหม่ เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต.

